

บัญชีรายละเอียดภาระงานของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเก่าลอยกุดกระตุ้

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒

ลำดับ	ภาระงาน (โครงการ/กิจกรรม/ชื่อเรื่อง)	รายละเอียด/หัวข้อที่ประเมิน/รายงาน	กลุ่มเป้าหมายการรายงาน			รูปแบบการรายงาน				ความถี่ในการรายงาน (ครั้ง/ปี)	รูปแบบการติดตามการดำเนินงาน		ความถี่ในการติดตาม(ครั้ง/ปี)
			ครูและบุคลากร	ครูและบุคลากรบางคน (ระบุจำนวน)	อื่นๆ (ระบุ)	google form	e-mail	Program (โปรดระบุ Url)	paper		online	onsite	
๑	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร	๑) กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๒) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ๓) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ๔) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT ๕) กิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ ๖) กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์เครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ	/					/		๑		/	๑
๒	ห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (นิทานหน้าเตียง, เล่าเรื่องจากภาพ, เรียงความ, ประกวดคัดลายมือ) ๒) กิจกรรมบันทึกการอ่าน ๓) กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดให้มีชีวิต (กิจกรรมอาสาสมัครนักเรียนดูแลห้องสมุด ๕ คน และอบรมอาสาสมัครนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจงานห้องสมุด จัดและตกแต่งห้องสมุด)	/					/		๑		/	๑
๓	ปรับปรุงและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑) กิจกรรมการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยี ๒) กิจกรรมจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ ๓) กิจกรรมซ่อมบำรุงสื่อ วัสดุและครุภัณฑ์ เทคโนโลยี						/		๑		/	๑
๔	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”	๑) กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและเขียน ๒) กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ ๓) กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมเพื่ออ่านออกเขียนได้						/		๑		/	๑
๕	โครงการกิจกรรมวันสำคัญ	๑) ปฐมวัย ๒) วันวิสาขบูชา ๓) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี ๔) วันไหว้ครู ๕) วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด , วันภาษาไทยแห่งชาติ ๖) วันอาสาฬหบูชา ๗) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ	/					/		๑		/	๑
๖	โครงการการดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑) ลูกเสือ ๒) คุณธรรมจริยธรรม ๓) พิศนศึกษา ๔) การใช้ ICT	/					/		๑		/	๑
๗	โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย	๑. กิจกรรมออกกำลังกาย ๒. กิจกรรมกีฬาภายใน ๓. กิจกรรมกีฬาศูนย์เครือข่าย	/					/		๑		/	๑

๘	โครงการพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน	๑. กิจกรรมสุภานำใช้ ปอดภัย สิ่งแวดล้อม ๒. กิจกรรมแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ๓. กิจกรรมธนาคารขยะ ๔. กิจกรรมจัดซื้อยาสามัญประจำโรงเรียน ๕. กิจกรรมโรงเรียนนำอยู่	/				/		๑	/	๑
๙	โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ	๑) งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ๒) การควบคุมและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) งานการเงิน ๕) งานบัญชี ๖) งานจัดระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ๗) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๘) ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน ๙) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑๐) ซ่อมบำรุง (เครื่องตัดหญ้า/งานครัว/เครื่องปรับอากาศ) ๑๑) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ - ปรับปรุงสนามกีฬา	/				/		๑	/	๑
๑๐	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	๑) กิจกรรมประชุม อบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ๒) กิจกรรมศึกษาดูงาน ๓) กิจกรรม PLC ๔) กิจกรรมนิเทศภายใน	/				/		๑	/	๑
๑๑	โครงการโรงเรียนนำอยู่ห้องเรียนนำเรียน	๑) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ๒) กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ (นำดู นำเรียน มีคุณภาพ)	/				/		๑	/	๑
๑๒	โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา	๑) กิจกรรมดำเนินการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร ๒) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	/				/		๑	/	๑
๑๓	โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว	จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว	/				/		๑	/	๑
๑๔	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ๒) แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหาร ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบอาหาร ๔) ให้บริการอาหารกลางวันแก่นักเรียน (อนุบาล-ป.๖) ๕) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	/				/		๑	/	๑
๑๕	โครงการพัฒนางานนิเทศภายใน	๑) ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ๒) นิเทศการสอนภาคเรียนละ ๒ ครั้ง	/				/		๑	/	๑
๑๖	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	๑) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ ๒) กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ ๓) กิจกรรมการปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๔) การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป	/				/		๑	/	๑
๑๗	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	๑) กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน	/				/		๑	/	๑

๑๘	โครงการคูรียงคีโรงเรียน	๑) ดำเนินกิจกรรมในการเล่นดนตรี	/					/		๑		/	๑
๑๙	โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมปลูกผัก	/					/		๑		/	๑
๒๐	โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	๑) กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	/					/		๑		/	๑
๒๑	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของปฐมวัย	๑) กิจกรรมจัดหาหนังสือเสริมประสบการณ์ ๒) ห้องเรียนน้ำเรียน	/					/		๑		/	๑
๒๒	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	๑) กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ๒) กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ๑ งาน ๓) กิจกรรมสร้างสรรค์	/					/		๑		/	๑
๒๓	โครงการส่งเสริมสุขภาวะเด็ก	๑) กิจกรรมจัดท้าวัดอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับห้องเรียนและห้องน้ำ ๒) กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ส่วนตัวของเด็กปฐมวัย ๓) กิจกรรมแปรงฟัน	/					/		๑		/	๑
รวมจำนวน			๒๓					๒๓		๒๓		๒๓	๒๓

๓. รายละเอียดการดำเนินการลดภาระการประเมินตามแนวทาง ๖๓ (ระบุรายละเอียดให้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน ตามข้อเสนอลดภาระฯ ตามข้อ ๒)

๑. โครงการพัฒนานิเทศภายใน

แนวทางลดภาระ : (ระบุ ล ที่ดำเนินการ)

๓๒ ลดปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บ/ประเด็นที่ประเมินจากครู เก็บข้อมูลที่จำเป็น
 ๓๔ ลด/เลิก การรายงานในรูปแบบกระดาษ/การเขียนด้วยลายมือและให้รายงานผ่านระบบออนไลน์
 ๓๕ การเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินทั้งจากการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น จัดเตรียมเอกสารการจัดนิทรรศการ จัดแสดงผลงาน การแสดงของนักเรียน ฯลฯ

๑.๑ วิธีการ/กระบวนการ (เพื่อลดภาระตามแนวทางลดภาระการประเมินที่เลือก)

๑. โรงเรียนให้ครูส่งรายงาน ส่งแบบประเมินผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Form)
๒. งดการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินและจัดการจัดนิทรรศการ โดยให้นำเสนอข้อมูลในรูปแบบออนไลน์

๑.๒ เป้าหมายความสำเร็จ (เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ จากการลดภาระตามแนวทางที่เลือก)

๑. ลดการรายงานแบบกระดาษหรือการเขียนด้วยมือ โดยใช้ระบบออนไลน์ ๑๐๐%
๒. สถานศึกษาลด/เลิกการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการนิเทศภายใน

๑.๓ ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแนวทางลดภาระฯ : กันยายน ๒๕๖๗

ผู้รับรองข้อมูล



(นายธนกร พันธะศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสือ